



บันทึกข้อความ

ส่วนงาน สำนักงานคณะกรรมการศิลปะ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทร. ๔๔๘๑๑

ที่ อว ๘๓๔๓(๑๒).๑/ว. ๖๘

วันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๔

เรื่อง สรุปมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารประจำคณะศิลปกรรมศาสตร์ ครั้งที่ ๗/๒๕๖๔ วันอังคารที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๔

เรียน คณบดี

ตามที่ได้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารประจำคณะศิลปกรรมศาสตร์ ครั้งที่ ๗/๒๕๖๔ วันอังคารที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ฝ่ายเลขานุการฯ จึงขอแจ้งสรุปมติการประชุมดังกล่าวมาเพื่อโปรดทราบ ดังนี้

๑. เรื่อง แจ้งให้ที่ประชุมทราบ

๑.๑ ประกาศคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง การแบ่งหน่วยงานภายในคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประธานฯ แจ้งที่ประชุมทราบ ประกาศคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง การแบ่งหน่วยงานภายในคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารประจำคณะศิลปกรรมศาสตร์ ในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๔ โดยความเห็นชอบจากคณะกรรมการอำนวยการประจำคณะศิลปกรรมศาสตร์ ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๔ ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๔

ที่ประชุมรับทราบ

๑.๒ อาจารย์ชวรงค์ ชะวะนะเวช อาจารย์ประจำสาขาวิชาการออกแบบ ภาควิชาศิลปะไทย ซึ่งได้ลาศึกษาต่อระดับปริญญาเอก ขอรายงานตัวกลับเข้าปฏิบัติงาน

ตามที่อาจารย์ชวรงค์ ชะวะนะเวช อาจารย์ประจำสาขาวิชาการออกแบบ ภาควิชาศิลปะไทย ได้ลาศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตร์ดุสิต สาขาวิชาสหวิทยาการการวิจัยเพื่อการออกแบบ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ด้วยทุนส่วนตัว มีกำหนด ๑ ปี ๖ เดือน ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๔ โดยใช้เวลาการศึกษาเต็มเวลา และได้รับเงินเดือนเต็ม นั้น

บัดนี้ คณะศิลปกรรมศาสตร์ ได้รับแจ้งจากภาควิชาศิลปะไทยว่า อาจารย์ชวรงค์ ชะวะนะเวช มีความประสงค์ขอรายงานตัวกลับเข้าปฏิบัติงาน ณ สาขาวิชาการออกแบบ ภาควิชาศิลปะไทย ตั้งแต่วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เป็นต้นไป ทั้งนี้ได้สอบผ่านภาษาต่างประเทศ สอบผ่านวัดคุณสมบัติ คงเหลือการสอบปากเปล่าวิทยานิพนธ์ ซึ่งคาดว่าจะสำเร็จการศึกษาในปี ๒๕๖๕

ที่ประชุมรับทราบ

๒. เรื่อง รับรองรายงานการประชุม

๒.๑ รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารประจำคณะศิลปกรรมศาสตร์ วาระพิเศษ เมื่อวันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๔

ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารประจำคณะศิลปกรรมศาสตร์ วาระพิเศษ เมื่อวันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๔

๓. เรื่อง สืบเนื่อง

๓.๑ ผลการสำรวจจุดจอดรถ และทางสัญจรรถไฟฟ้ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ตามที่มหาวิทยาลัยขอนำพื้นที่จอดรถด้านข้างอาคารเรียนคณะวิศวกรรมศาสตร์ไปใช้ในการสัญจรของรถไฟฟ้า โดยมีแนวทางการขุดเซฟพื้นที่จอดรถของคณะวิศวกรรมศาสตร์ที่หายไป คือ

แนวทางที่ ๑ การให้พื้นที่อาคารจอดรถ 5๑ แก่บุคลากรคณะวิศวกรรมศาสตร์โดยไม่คิดค่าจอดรถเป็นจำนวน ๕๐ คันต่อวัน (ในเวลาทำการ)

แนวทางที่ ๒ การขยายพื้นที่ติดกับอาคารเรียน เริ่มจากขอบถนนคอนกรีตเดิม ขยายออกไปอีก ๒.๖๐ เมตร พร้อมทั้งปรับปรุงแบบการเข้าจอดรถให้มีแนวองศาหะแยงมากขึ้น สามารถวิ่งรถได้ปกติ โดยแบ่งช่องทางวิ่งให้รถไฟฟ้าของมหาวิทยาลัยโดยเฉพาะ จำนวน ๑ ช่องทาง

โดยคณะกรรมการบริหารประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์ ในคราวประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๔ มีมติให้คณะฯ จัดทำแบบสำรวจความคิดเห็นจากบุคลากรคณะวิศวกรรมศาสตร์ เพื่อจะได้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาต่อไป นั้น

บัดนี้ จากการสำรวจความคิดเห็นของบุคลากร พบว่า จำนวนผู้ตอบแบบสำรวจ ไม่ถึงร้อยละ ๕๐ ของจำนวนบุคลากรทั้งหมด ประกอบกับตัวเลือกแนวทางที่เสนอ มีเพียง ๒ แนวทาง ที่ประชุมมีมติว่าควรเพิ่มตัวเลือกที่ ๓ คือ จุดจอดรถของบุคลากรคณะวิศวกรรมศาสตร์ที่อยู่เดิม ไม่เห็นด้วยในการใช้พื้นที่ลานด้านข้างคณะวิศวกรรมศาสตร์เป็นทางสัญจรรถไฟฟ้า และตัวเลือกที่ ๔ คือ ไม่ประสงค์เสนอความคิดเห็น โดยให้ทำการสำรวจความคิดเห็นของบุคลากรใหม่อีกครั้ง และให้นำผลสรุปการสำรวจนำเข้าพิจารณาในคณะกรรมการบริหารประจำคณะต่อไป

๔. เรื่อง พิจารณา

๔.๑ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง กำหนดประเภทรายจ่าย รายการ และเงื่อนไขการจ่ายเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย (เงินรางวัลพิเศษการตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการระดับนานาชาติของคณะวิศวกรรมศาสตร์)

ด้วยงานบริหารงานวิจัยฯ โดยคณะกรรมการดำเนินนโยบายและแผนงานวิจัย คณะวิศวกรรมศาสตร์ ในคราวประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ เมื่อวันที่พฤหัสบดีที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๔ ขอเสนอ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง กำหนดประเภทรายจ่าย รายการ และเงื่อนไขการจ่ายเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย (เงินรางวัลพิเศษการตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการระดับนานาชาติของคณะวิศวกรรมศาสตร์) เพื่อส่งเสริมและกระตุ้นให้คณาจารย์ผลิตผลงานทางวิชาการที่มีคุณภาพ สามารถตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัย ผลงานสร้างสรรค์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ อดิการให้เงินอุดหนุนทางวิชาการ ตามค่าควอไทล์ (Q) อ้างอิงจาก SCImago Journal and Country Rank

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบ ทั้งนี้ให้เสนอมหาวิทยาลัยตามขั้นตอนต่อไป

๔.๒ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง การให้เงินอุดหนุนการตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการในวารสารวิชาการระดับชาติและระดับอาเซียน (คำตอบแทน)

ตามที่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้ประกาศหลักเกณฑ์การให้เงินอุดหนุนการตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการในวารสารวิชาการระดับชาติ เพื่อสนับสนุนการตีพิมพ์บทความในฐานข้อมูลระดับชาติ (TCI) ประกาศเมื่อวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๘ นั้น ในการนี้ งานบริหารงานวิจัยฯ โดยคณะกรรมการดำเนินนโยบายและแผนงานวิจัย คณะวิศวกรรมศาสตร์ ในคราวประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ เมื่อวันที่พฤหัสบดีที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๔ ขอเสนอ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง การให้เงินอุดหนุนการตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการในวารสารวิชาการระดับชาติและระดับอาเซียน (คำตอบแทน) ซึ่งได้ปรับแก้ไขประกาศหลักเกณฑ์การให้ทุนคณะวิศวกรรมศาสตร์ฉบับวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๘ เพื่อให้ทันสมัยและสอดคล้องกับฐานข้อมูลที่รองรับผลงานวิชาการในปัจจุบัน โดยเพิ่มการให้ทุนอุดหนุนการตีพิมพ์ผลงานในระดับอาเซียน และปรับเพิ่มทุนอุดหนุนตามระดับฐานข้อมูล TCI

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบ ทั้งนี้ให้เสนอมหาวิทยาลัยตามขั้นตอนต่อไป

๔.๓ การเสนอชื่อผู้สมควรได้รับปริญญาเกิตติมศักดิ์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔

ตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการให้ปริญญาเกิตติมศักดิ์ พ.ศ. ๒๕๕๑ ได้กำหนดให้คณะกรรมการพิจารณาปริญญาเกิตติมศักดิ์ดำเนินการสรรหาผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม และ/หรือพิจารณาคุณลักษณะ รายชื่อผู้ได้รับการเสนอชื่อผู้สมควรได้รับปริญญาเกิตติมศักดิ์ เพื่อเสนอสภามหาวิทยาลัยอนุมัติให้ปริญญาเกิตติมศักดิ์ นั้น คณะกรรมการฯ ได้แจ้งมายังคณะฯให้นำเข้าหารือคณะกรรมการบริหารประจำคณะ และ/หรือ คณะกรรมการอำนวยการประจำคณะ หากประสงค์จะเสนอชื่อบุคคลเพื่อให้ได้รับปริญญาเกิตติมศักดิ์ในปีการศึกษานี้ ขอให้เสนอชื่อพร้อมประวัติและผลงาน “แจ้งเป็นเรื่องลับ” ไปยังประธานคณะกรรมการฯ สำนักงานสภามหาวิทยาลัย

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเสนอชื่อผู้ที่มีความเหมาะสม สมควรได้รับปริญญาเกิตติมศักดิ์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ จำนวน ๑ ราย ทั้งนี้มอบหมายให้รองศาสตราจารย์กิตติ มาลีพันธุ์ ผู้ช่วยคณบดี จัดทำข้อมูลประวัติและผลงาน ร่วมกับหน่วยบริหารงานบุคคล และแจ้งเป็นเรื่องลับไปยังประธานคณะกรรมการฯ สำนักงานสภามหาวิทยาลัย ต่อไป

๔.๕ สรุปผลโครงการการมีส่วนร่วมในการถอดบทเรียนจากป่า “คำประกาศจากแอนโทรโปซีน” โดย สาขาวิชาสหศาสตร์ศิลป์ ภาควิชาทัศนศิลป์

ตามที่ สาขาวิชาสหศาสตร์ศิลป์ ภาควิชาทัศนศิลป์ ได้รับการสนับสนุนงบประมาณโครงการยุทธศาสตร์ที่ ๓ ๓ และ ๔ คณะวิจิตรศิลป์ เพื่อจัดโครงการการมีส่วนร่วมในการถอดบทเรียนจากป่า “คำประกาศจากแอนโทรโปซีน” โดย สาขาวิชาสหศาสตร์ศิลป์ ภาควิชาทัศนศิลป์ ในวงเงินงบประมาณ ๑๓๒,๖๕๒ บาท นั้น

บัดนี้สาขาวิชาฯ ได้จัดโครงการเสร็จสิ้นแล้ว และได้ส่งสรุปผลโครงการมายังคณะวิจิตรศิลป์ จากการตรวจสอบพบว่า การจัดโครงการมีผู้เข้าร่วมโครงการเป็นนักศึกษาปริญญาตรี ๗ คน อาจารย์ผู้รับผิดชอบโครงการ ๑ คน ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในโครงการ คือ นักศึกษาเข้าร่วมโครงการ ๖๐ คน อาจารย์ ๖ คน ผลลัพธ์ที่ได้จากโครงการที่จัดส่งมา คือ หนังสือ ซึ่งควรระบุผู้จัดทำในนามสาขาวิชาสหศาสตร์ศิลป์เนื่องจากการสนับสนุนงบประมาณให้กับสาขาวิชาฯ ในการจัดโครงการ รวมถึงควรระบุแหล่งทุนสนับสนุนในการจัดทำ และในส่วนของรายจ่ายของโครงการบางรายการที่เป็นลักษณะการจ้างเหมาทำผลงานศิลปะ ซึ่งสำนักงานการตรวจสอบภายในได้เคยให้ข้อสังเกตในการจ้างเหมาประเภทนี้ที่ไม่สามารถระบุรายละเอียด มาตรฐาน หรือราคากลางในการตั้งราคาจ้าง ทำให้ตรวจสอบคุณภาพได้ยาก

ที่ประชุมมีมติให้มีการรวบรวมข้อมูลของโครงการรวมถึงการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการทั้งหมด เสนอคณะกรรมการฯ พิจารณาเป็นวาระสืบเนื่องในการประชุมครั้งต่อไป

๔.๖ การขอแก้ไขอักษรลำดับชั้น ในภาคการศึกษาที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓

ตามที่ผู้ช่วยศาสตราจารย์เธียรชาย อักษรดิษฐ์ ได้ขออนุมัติแก้ไขอักษรลำดับชั้นกระบวนวิชา ๑๐๔๓๒๐ Lanna Environment and Lanna ตอน ๐๐๑ ในภาคการศึกษาที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ของนางสาวนรากรยศวิบูลย์ รหัส ๖๒๐๓๑๐๓๔๕ จากอักษรลำดับชั้น C เป็น D และผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารประจำคณะวิจิตรศิลป์ ในคราวประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๔ เรียบร้อยแล้วนั้น

งานบริการการศึกษาฯ ได้ส่งหนังสือขออนุมัติแก้ไขอักษรลำดับชั้นให้กับสำนักทะเบียนและประมวลผลเพื่อดำเนินการต่อไป ปรากฏว่าสำนักทะเบียนฯ ตรวจสอบพบว่ามีการให้คะแนนนักศึกษาผิดพลาดอีก ๑ ราย คือ ลำดับชั้นของนางสาวศุภสุดา อ.สงวน รหัส ๖๒๐๓๑๐๓๖๐ คือ คะแนนรวมทั้งหมดได้ ๔๙ คะแนน ซึ่งควรได้อักษร F แต่อาจารย์ผู้สอนรวมคะแนนได้ ๕๐ คะแนน และให้อักษร D

เมื่องานบริการการศึกษาฯ ได้ติดต่ออาจารย์ผู้สอนเพื่อทำการตรวจสอบอีกครั้งหนึ่ง อาจารย์ผู้สอนได้ชี้แจงว่า เกิดความผิดพลาดในการกรอกตัวเลขคะแนนในใบกรอกคะแนนฉบับร่าง กับใบกรอกคะแนนฉบับสมบูรณ์ กล่าวคือ

๑) ฉบับร่าง อาจารย์ผู้สอนได้กรอกคะแนนงานชิ้นที่สอง เป็น ๑๓ คะแนน เมื่อรวมกับคะแนนส่วนอื่น จะได้คะแนนรวม ๕๐ คะแนน ได้อักษรลำดับชั้น D

๒) ฉบับสมบูรณ์ที่ส่งเป็นหลักฐานการแก้ไขลำดับชั้น อาจารย์ผู้สอนได้กรอกคะแนนงานชิ้นที่สองผิด จาก ๑๓ คะแนน เป็น ๑๒ คะแนน เมื่อรวมกับคะแนนส่วนอื่น จะได้คะแนนรวม ๔๙ คะแนน ได้อักษรลำดับชั้น D

ในการนี้ อาจารย์ผู้สอนขอยืนยันในการให้อักษรลำดับชั้นของ นางสาวศุภสุดา อ.สงวน รหัส ๖๒๐๓๑๐๓๖๐ เป็นอักษร D ดังเดิม โดยได้แนบใบกรอกคะแนนฉบับร่าง และฉบับสมบูรณ์ มาเพื่อพิจารณา ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ



(นางสาวสุลาลักษณ์ ชาวผ่อง)
เลขานุการคณะวิจิตรศิลป์

- ทราบ
- แจ้งส่วนงานที่เกี่ยวข้องเพื่อทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป



(รองศาสตราจารย์ปกรณ์ภัทร์ จันทะไชยสร)
รองคณบดี ปฏิบัติการแทน
คณบดีคณะวิจิตรศิลป์